

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : เพลี้ยไฟรบกวนส้มเขียวหวาน



ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลง ช่วงเช้าอากาศเย็น กลางวัน ร้อน เป็นช่วงแห่งการระบาดของเพลี้ยไฟ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสวนส้มเขียวหวานที่กำลังอยู่ในระยะ ติดผลอ่อนไปจนถึงผลส้มมีขนาดเบอร์ 4 เอาให้ดี ด้วยเป็น ช่วงเวลาที่มักจะพบเพลี้ยไฟตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมาดูดกินน้ำ เลี้ยงจากใบอ่อนและผลอ่อน ส่งผลให้ใบผิดปกติ ใบแคบเรียว กร้าน รวมทั้งยังเข้าทำลายในระยะผลอ่อน ตั้งแต่ระยะกลีบดอกเพิ่งร่วงไปจนถึงผลส้มเขียวหวานโตได้ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ส้มผลอ่อนที่ถูกทำลายจะเกิดวงสีเทาเงินบริเวณขั้วและก้นผล หรือเป็นทางสี เทาเงินตามความยาวของผล ทำให้ผลแคะแกร็น

แนวทางในการป้องกันกำจัดการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ เกษตรกรควรควบคุมบังคับให้ต้นส้มแตกยอด ออกดอก และติดผลในระยะเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการป้องกันกำจัด สะดวกในการดูแลรักษา ช่วยลดจำนวนครั้ง ในการพ่นสารเคมี และช่วยอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่พบมากในสวนส้ม ให้เกษตรกรเก็บยอด ใบ หรือเด็ดผลอ่อน ที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลายนำไปเผาไฟทิ้งนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเพลี้ยไฟ จะช่วยให้ต้นส้มฟื้นตัวเร็วขึ้น และช่วยให้เกิดการแตกยอดของส้มรุ่นต่อไปอีกด้วย ควรหมั่นสำรวจตรวจดูเพลี้ยไฟในแปลงปลูกช่วงที่ ส้มเขียวหวานแตกใบอ่อนและผลอ่อน หากพบการเข้าทำลายผลมากกว่า 10% หรือพบเข้าทำลายยอดมากกว่า 50% ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โคลไทอะนินดิน 16% เอสจี อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบฟูแรน 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

สละ-เล-เต

“ทรัมป์” ป่วนดอลลาร์นักลงทุนขวัญผวา บาทแข็งค่าในรอบ 4 ปีครึ่ง



เงินบาทแข็งโปกในรอบ 4 ปี 6 เดือนแตะ 31.12 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนทั่วโลกกระหน่ำขาย ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังทรัมป์ปลด รมว.ต่างประเทศกรุงศรีฟัน ธงอีก 2 สัปดาห์ไม่ทะลุ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ เงินบาทผ่านมาแค่ 5 ไตรมาสแข็งค่าไปแล้ว 13% กระทบผู้ ส่งออกอ่วมหนัก

นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (13 มี.ค.) ค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่าไปอยู่ที่ระดับ 31.12 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการแข็งค่าขึ้นในรอบ 4 ปี 6 เดือน จากเดือน ต.ค. 2556 หลังจาก ค่าเงินบาทปิดตลาดวันก่อนที่ระดับ 31.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เกิดจากนัก

ลงทุนเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ออกมาจำนวนมาก หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ สั่งปลด นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่างประเทศออกจากตำแหน่ง ตลอดจนไม่มั่นใจนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

“เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเป็นการแข็งค่าตามค่าเงินในภูมิภาค หลังนักลงทุนเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ออกมาจำนวนมาก หรือเรียกได้ว่าการขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั่วโลก หลัง ทรัมป์สั่งปลดรัฐมนตรีต่างประเทศ”

ทั้งนี้ ในระยะสั้นอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า หรือก่อนปิดไตรมาสแรกของปีนี้ เชื่อว่าค่าเงินบาทจะยังไม่หลุด 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ระยะยาวจากการที่ประเทศไทย เกินดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นจำนวนมาก เป็นตัวกดดันให้ค่าเงินบาทของไทยหลุด 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน หรือยังไม่จบไตรมาสแรกของปีนี้ ค่าเงินบาทได้แข็งค่าไปแล้ว 4% เมื่อรวมกับปี 60 ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทแข็งค่า 9% ซึ่งรวมแล้วค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นไปแล้ว 13% ทำให้ผู้ประกอบการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

นางสาวรุ่ง กล่าวอีกว่า สำหรับปัจจัยในประเทศ ผู้ว่าการ ธปท. ระบุนโยบายการเงินในขณะนี้ยังจำเป็นต้องผ่อนคลายเป็นเหตุต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังต่ำ นอกจากนี้ ธปท. ระบุว่า จะไม่ทำอะไรที่สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด โดยหากจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ทางธนาคารจะต้องสื่อสารให้ตลาดรับรู้ก่อนล่วงหน้า นับเป็นการส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่าทางการไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและมีแนวโน้มตรึงดอกเบี้ยไว้อีก 1-2 ไตรมาสเป็นอย่างน้อย

“นักลงทุนยังคงต้องจับตาสถานการณ์นโยบายของสหรัฐฯ เนื่องจากไม่เพียงแต่นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเท่านั้นที่ส่งผลกระทบต่อตลาด แต่ยังรวมถึงนโยบายการค้าและนโยบายด้านการต่างประเทศ โดยภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ การคาดการณ์ทิศทางนโยบายสหรัฐฯ และผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น”

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากในช่วงนี้ว่า เรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทำหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี และเมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์กดดันค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะเริ่มคลี่คลาย และไม่ใช่ว่าเมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ธปท. ต้องเข้าไปแทรกแซงทันที